

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các Chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh tế Nghệ An

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-ĐHKTNA ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế Nghệ An về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Theo đề nghị của Trưởng phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với 08 Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Nội dung của từng Chuẩn đầu ra được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chuẩn đầu ra quy định về các yêu cầu đối với người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp, bao gồm: Nội dung về các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp. Chuẩn đầu ra là bản cam kết của Nhà trường trước xã hội và là cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh tế Nghệ An, cải

tiên và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá trong quá trình đào tạo.

Điều 3. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo các ngành được công bố công khai tại địa chỉ <http://www.naue.edu.vn>

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✕

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Hội đồng trường, Ban giám hiệu;
- Website trường (để t/b);
- Lưu: VT, QLĐT-KH&HTQT



TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTNA ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kế toán tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên có khả năng:

PLO1: Vận dụng kiến thức cơ bản về KHXH, KHCT và pháp luật, CNTT để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp kế toán.

PLO2: Vận dụng các kiến thức kinh tế, kế toán để giải quyết các vấn đề trong nghề nghiệp kế toán.

PLO3: Phân tích hoạt động kinh tế, tài chính để tư vấn cho nhà quản trị ra quyết định kinh doanh.

PLO4: Thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp kế toán.

PLO5: Xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, kỹ năng dẫn dắt, phản biện và truyền đạt vấn đề trong lĩnh vực tài chính kế toán

PLO6: Phát triển năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

PLO7: Kết hợp năng lực làm việc độc lập và theo nhóm; tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán.

PLO8: Thể hiện năng lực tự định hướng, hướng dẫn các nhiệm vụ chuyên môn ; Lập kế hoạch, điều phối, quản lý và giám sát các nguồn lực tài chính.

✍

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THÚ Y

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTNA ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thú y tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên có khả năng:

PLO1 Áp dụng những các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, khoa học tự nhiên, pháp luật và tin học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

PLO2: Phân biệt, xác định được các hiện tượng bất thường của cơ thể vật nuôi nhằm sử dụng thuốc thú y có hiệu quả trong phòng, trị bệnh.

PLO3: Xây dựng được kế hoạch, giám sát công tác phòng, trị và kiểm soát bệnh, dịch bệnh trên động vật, ngăn ngừa các bệnh truyền lây sang người.

PLO4: Sử dụng thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong các hoạt động thú y của cá nhân, tổ chức và phối hợp được các biện pháp điều trị, phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi.

PLO5: Hình thành kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho người khác.

PLO6: Phát triển kỹ năng truyền đạt và ứng xử; năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.

PLO7: Kết hợp năng lực làm việc độc lập và theo nhóm: Hướng dẫn, giám sát và tổ chức thực hiện các hoạt động chăn nuôi, chẩn đoán, điều trị, phòng, chống dịch bệnh.

PLO8: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý, kết luận được các hoạt động trong phòng, trị bệnh cho động vật theo định hướng mang lại lợi ích cho cộng đồng.

PLO9: Thực hiện được các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ thú y. ✍

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTNA ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên có khả năng:

PLO1: Vận dụng các kiến thức nền tảng về KHXH, KHCT, pháp luật và CNTT để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tế và cuộc sống.

PLO2: Đề xuất các vấn đề về kinh tế và quản trị để giải quyết vấn đề thực tế trong ứng vị trí nghề nghiệp đảm nhận trong tổ chức.

PLO3: Thiết kế các hoạt động về khởi sự kinh doanh, hệ thống quản lý tổ chức.

PLO4: Sử dụng thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

PLO5: Hình thành kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp, tạo việc làm cho người khác.

PLO6: Phát triển kỹ năng truyền đạt và ứng xử; Năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

PLO7: Kết hợp năng lực làm việc độc lập và theo nhóm; Hướng dẫn, giám sát và điều phối, cải thiện hiệu quả hoạt động; Bảo vệ được quan điểm cá nhân trong giải quyết vấn đề chuyên môn

PLO8: Thực thi ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Tại bảng 2.2 thể hiện mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT, có thể thấy rằng sinh viên sẽ đạt được mục tiêu của CTĐT nếu đáp ứng được các chuẩn đầu ra của CTĐT.

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTN ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên có khả năng:

PLO1: *Vận dụng* kiến thức nền tảng về KHXH, KHCT, pháp luật, CNTT để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tế và cuộc sống.

PLO2: *Ứng dụng* kiến thức về kinh tế để giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tế.

PLO3: *Đề xuất* các chính sách kinh tế để giải quyết vấn đề thực tế tương ứng vị trí nghề nghiệp đảm nhận trong tổ chức.

PLO4: *Sử dụng* thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

PLO5: *Hình thành* kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp, tạo việc làm cho người khác.

PLO6: *Phát triển* kỹ năng truyền đạt và ứng xử; năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

PLO7: *Tổng hợp* năng lực làm việc độc lập và theo nhóm; hướng dẫn, giám sát và điều phối, cải thiện hiệu quả hoạt động chuyên môn; Tuân thủ chuẩn mực đạo đức tương xứng với các vị trí nghề nghiệp trong môi trường hội nhập.

PLO8: *Thực thi* trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức và cộng đồng. ✨

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTN A ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên có khả năng:

PLO 1: Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề thực tiễn;

PLO 2: Vận dụng được kiến thức chung về kinh tế - tài chính để giải quyết các vấn đề chuyên môn;

PLO3: Phân tích các hoạt động TCDN, đề xuất quyết định đầu tư tài chính, giải pháp tài chính;

PLO4: Phát triển kiến thức để giải quyết các vấn đề chuyên môn tài chính - ngân hàng;

PLO 5: Thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp;

PLO 6: Xây dựng ý tưởng khởi nghiệp; kỹ năng dẫn dắt, phản biện và truyền đạt vấn đề trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;

PLO 7: Phát triển năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương;

PLO 8: Kết hợp năng lực làm việc độc lập và theo nhóm; thể hiện năng lực tự định hướng, hướng dẫn các nhiệm vụ chuyên môn;

PLO 9: Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực tài chính, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động;

PLO 10: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức tương ứng với các vị trí nghề nghiệp; thể hiện ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức và cộng đồng;

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTNA ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên có khả năng:

PLO1: Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, pháp luật và môi trường vào công việc thực tiễn của một kỹ sư quản lý đất đai.

PLO2: Vận dụng được các kiến thức chuyên môn về khoa học đất và tài nguyên môi trường đánh giá hiệu quả sử dụng đất; thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật phục vụ quản lý đất đai.

PLO3: Xác định, lựa chọn các giải pháp giải quyết và cải thiện các vấn đề liên quan đến công việc thực tiễn của ngành Quản lý đất đai một cách phù hợp.

PLO4: Phối hợp kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử linh hoạt trong quản lý đất đai để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.

PLO5: Phát triển tiếng anh và công nghệ thông tin đáp ứng công việc ở các vị trí nghề nghiệp chuyên ngành

PLO6: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức tương xứng với các vị trí nghề nghiệp trong môi trường hội nhập.

PLO7: Thực thi ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức và cộng đồng. F

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LÂM HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTNA ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Lâm học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An, sinh viên có khả năng:

PLO1: Áp dụng được các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, sinh lý sinh hóa để thực hiện tốt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động lâm nghiệp.

PLO2: Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ, tin học và giáo dục quốc phòng để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành Lâm học.

PLO3: Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành để giải thích được các hiện tượng thay đổi ở thực vật, động vật và hệ sinh thái.

PLO4: Vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn công tác trồng rừng, điều tra thu thập thông tin về tài nguyên rừng để quản lý và bảo vệ rừng.

PLO5: Tổ chức thu thập, điều tra, xử lý số liệu liên quan đến tài nguyên rừng; đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp.

PLO6: Vận dụng các kiến thức chuyên ngành để quản lý và phát triển rừng bền vững.

PLO7: Lập kế hoạch, giám sát các bản thiết kế liên quan đến phát triển Lâm nghiệp.

PLO8: Thực hiện được đạo đức nghề nghiệp của một kỹ sư lâm học trong các hoạt động nghề nghiệp.

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 613/QĐ-ĐHKTNA ngày 10/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

PLO1: *Áp dụng* kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội. Áp dụng được kiến thức toán và khoa học tự nhiên để lập luận phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

PLO2: *Xây dựng* kiến thức ngành vào việc lựa chọn, phát triển, ứng dụng, tích hợp và quản trị các công nghệ tính toán an toàn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

PLO3: *Xây dựng và phân tích* nhu cầu của người dùng để lựa chọn, tích hợp và quản trị các hệ thống dựa trên máy tính.

PLO4: *Thiết kế, triển khai và đánh giá* các giải pháp phần cứng, phần mềm và mạng máy tính để đáp ứng các yêu cầu người dùng trong bối cảnh doanh nghiệp.

PLO5: *Hình thành* kỹ năng dẫn dắt và khởi nghiệp, tạo việc làm cho người khác và kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong các môi trường làm việc; Có khả năng thích ứng cao, tự học và học tập suốt đời cũng như học tiếp các chương trình đào tạo ở trình độ cao hơn;

PLO6: *Thể hiện* giao tiếp hiệu quả, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong các hoạt động nghề nghiệp.

PLO7: *Tích hợp* được năng lực làm việc độc lập và theo nhóm; Biết giám sát, lập kế hoạch cho nhóm; Vận dụng các chiến lược học tập phù hợp để tích lũy kiến thức và định hướng phát triển nghề nghiệp.

PLO8: *Thực thi* đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và có thái độ hành xử chuyên nghiệp trong các nhiệm vụ chuyên môn.